

**Mt 5,1-12**

5:1 Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.

5:2 Người mở miệng dạy họ rằng:

5:3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

5:4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

5:5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

5:6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.

5:7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

5:8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

5:9 Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

5:10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

5:11 Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.

5:12 Anh em hãy vui mừng hơn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.

**PHẦN THƯỞNG LÀ CHÍNH CHÚA**

*“Anh em hãy vui mừng hơn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”* (Mt 5,12)

**Suy niệm:** Người ta rất thiếu công bằng, nếu không muốn nói có ác ý, khi chỉ thông tin một vài gương xấu của một số phận tử trong Giáo Hội nhằm bôi xấu Giáo Hội. Nói cách khác, người ta chú ý tiếng ồn do một vài gương xấu mà nhắm mắt làm ngơ trước sức sống đang vươn lên của toàn thể Giáo Hội giữa thế giới thế tục này. Sách Khải Huyền cho chúng ta cái nhìn quân bình khi loan báo con số các thánh *“không thể nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi nước, mọi ngôn ngữ”* (Kh 7,9). Số các thánh đó không chỉ gồm những vị được đưa vào sổ bộ, mà gồm những người thiện tâm và những người lành bí tích Rửa Tội mọi thời, từ Cựu Ước đến Tân Ước, từ các chứng nhân Ki-tô hữu tiên khởi và cho đến hôm nay. Đó là những vị đã *“trải qua cơn thử thách lớn lao... giặt sạch và tẩy áo mình trong máu Con Chiên”* (Kh 7,14), là những vị theo Chúa đến mức bỏ mình, vác thập giá mà theo Chúa chẳng khác gì số phận của hạt lúa mì rơi xuống đất và thối đi, nhưng sẽ trở sinh nhiều bông hạt trong cánh đồng truyền giáo. Các ngài hơn hở vui mừng đám sống như thế chỉ vì khám phá phần thưởng lớn lao các ngài lãnh nhận là chính Thiên Chúa. Lẽ nào người ta không thấy con số đông đảo đáng khâm phục này?

**Mời Ban:** Thánh giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã khuyên nhủ chúng ta đừng sợ sống thánh. Sống thánh là ơn gọi của chúng ta. Vậy, đời sống của bạn hôm nay thế nào?

**Sống Lời Chúa:** Xin ơn sống thánh hằng ngày.

**Cầu nguyện:** [Đọc kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót.](#)